

Th nm, ngày 28/9/2017 06h56'

Ngày 27/9/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo năm học 2017 - 2018 trong Công an nhân dân (CAND). Thủ tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các Phó Ủy viên Hội nghị.

Báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 tại Hội nghị nêu rõ: Công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã có những thành tựu nổi bật, bám sát chiến lược, chủ trương, Nhà nước, ngành Công an Trung ương, Bộ Công an và nhu cầu sử dụng, cụ thể trình độ cán bộ; nhiều chỉ tiêu về giáo dục đạt cao hơn năm trước. Công tác quản lý giáo dục, đào tạo có những chuyển biến rõ nét, đã hoàn thiện hệ thống văn bản về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ban hành và hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo và làm việc học trình độ học vấn, quy chế chỉ đạo công tác giáo dục; quy định nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vụ các chức danh giảng dạy các trường trong CAND... Các án, dự án phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND tiếp tục duy trì hiệu quả; kịp thời triển khai công tác tuyển sinh theo ứng tuyển từ nhiều ngành Giáo dục, hoàn thành công tác xét tuyển vào các trường CAND sớm hơn so với các trường trong toàn quốc và so với những năm trước. Công tác giáo dục chính trị tăng, phong trào thi đua "dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phục vụ tốt" thu hút các trường có chuyển biến rõ nét.



Thủ tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Nguyễn Văn Ly, Các trường Cao đẳng; Thứ trưởng Ngọc Cấn, Phó Thủ tướng các trường Chính trị CAND chủ trì phiên thảo luận tại Hội nghị.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành chức năng tăng cường cao; việc liên kết, hợp tác quốc tế về đào tạo ngày càng chú trọng mở rộng. Công an các nước, địa phương đã chủ động, tích cực vào đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhất là sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp chiến đấu; phối hợp mở rộng các mối quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội và hợp tác giữa các trường CAND...

Tại Hội nghị, sau khi nghe Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trình bày về những vấn đề nổi bật trong bối cảnh hiện nay về vị trí, vai trò công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, các ý kiến đã tập trung thảo luận về những vấn đề nổi bật về vị trí, vai trò của công tác giáo dục, đào tạo trong bối cảnh hiện nay, các cách mạng công nghiệp, những vấn đề về an ninh phi truyền thống và việc thực hiện chiến lược tình hình biên giới, kinh tế toàn cầu, bộ máy của Bộ Công an; đánh giá sự phù hợp của hệ thống ngành nghề đào tạo trong CAND về nhu cầu sử dụng; thực trạng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm học vừa qua; tìm ra nguyên nhân và xác định phương hướng, quy hoạch phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cũng như các giải pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục trong CAND.



Tha y quy n ca Th tng Chính ph, Th trng Nguyn Vn Thành trao C thi ua ca Chính ph cho Trng Cao ng An ninh nhân dân I và Trng Trung cp Cnh sát V trang.

Phát biu kt lun ti Hi ngh, thay mt ng y Công an Trung ng, B Công an, Th trng Nguyn Vn Thành biu dng nhng kt qu, thành tích t c và ánh giá cao tinh thn ch ng, ý thc trách nhim ca cán b, giáo viên, hc viên các trng CAND và Công an các n v, a phng i vi nhim v giáo dc ào to ca toàn Ngành trong nm hc va qua.

Th trng Nguyn Vn Thành nhn mnh, trong bi cnh t ra yêu cu, nhim v ngày càng ln i vi công tác xây dng lc lng CAND, hoàn thành tt nhim v giáo dc, ào to ca toàn Ngành, xây dng lc lng Công an thc s là "thanh bo kim ca ng", cách mng, chính quy, tinh nhu và tng bc hin i, các hc vin, trng CAND và Công an các n v, a phng cn tip tc quán trit thc hin có hieu qu các quan im, ch trng ca ng, Nhà nc; Ngh quy, Ch th ca ng y Công an Trung ng, B Công an v i mi cn bn, toàn din giáo dc, ào to và xây dng lc lng CAND; trin khai thc hin nghiêm túc Ch th s 06 và Chng trình s 12 ca B trng v nhim v, chng trình công tác nm hc 2017 – 2018. Tip tc hoàn thin h thng ngành ngh và mng li c s ào to, bi dng trong CAND áp ng nhu cu s dng ngun nhân lc, gn vi ch trng kin toàn t chc, b máy ca B Công an, nâng cao hieu qu u t cho giáo dc.



Th trng Nguyn Vn Thành trao C thi ua ca B Công an; B Giáo dc và ào to; B Lao ng, Thng binh và Xã hi

cho các hc vin, trng CAND có thành tích xut sc.

Th trng Nguy n Vn Thành yêu cu, các hc vin, trng CAND và Công an các n v, a phng tip tc ch ng i mi ni dung, chng trình, giáo trình, phng pháp ging dy tt c các cp hc và loi hình ào to, trong ó c bit coi trng i mi phng pháp dy hc theo tiêu chí: Trang b cách hc, phát huy tính ch ng ca ngi hc, ng dng công ngh thông tin và truyn thông trong dy hc, kt hp cht ch gia ging dy, hc tp và nghiên cu khoa hc, gia lý lun và thc tin... Chú trng vic i mi và nâng cao cht lng công tác tuyn sinh, tp trung ào to, bi dng và phát trin i ng giáo viên, cán b qun lý giáo dc trong CAND. Thc hin hiu qu vic liên kt, hp tác quc t v giáo dc, ào to; duy trì mi quan h phi hp cht ch vi các b, ngành liên quan, cp y, chính quyn, Công an các a phng trong vic thc hin nhim v giáo dc ào to ca ngành Công an và nhim v chính tr ca các trng CAND.

* **Trc ó**, chiu 26/9/2017, Th trng Nguy n Vn Thành ã ch trì bui làm vic vi Giám c các Hc vin, Hiu trng các Trng CAND bàn v các gii pháp i mi giáo dc, ào to trong CAND.

Theo "Cng thông tin in t Cc Cnh sát giao thông"